

นโยบายการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระเงินให้แก่ลูกค้า

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัทฯ") ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการวงจรรงเงินสดเพื่อให้บริษัทดำรงสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าของบริษัท ซึ่งหนึ่งในนโยบายดังกล่าว คือ การจ่ายเงินลูกค้าให้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

อ้างอิงจาก “ระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure: QP) เรื่อง ระบบการจ่ายเงิน” กลุ่มบริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินของฝ่ายการเงินทำการจ่ายชำระเงินให้แก่ลูกค้า เมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้อ้างอิงตามระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ของลูกค้าแต่ละราย โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับ Credit Term จากลูกค้าเป็นระยะเวลา 7 – 360 วัน ซึ่ง Credit Term ที่ได้รับจากลูกค้าแต่ละรายนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกรรมและการตกลงกับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานจัดทำรายงานวิเคราะห์หนี้คงค้าง (Aging Report) ว่ามีรายการคงค้างที่เกินกำหนดชำระหนี้หรือไม่ พร้อมระบุสาเหตุการจ่ายชำระเกินกำหนด เพื่อเสนอผู้มีอำนาจรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย

อ้างอิงจากการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 66.4 วัน

คำอธิบายสาเหตุที่ชำระเงินเกินกำหนดระยะเวลา

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการชำระเงินเกินกำหนดระยะเวลาอย่างเป็นสาระสำคัญ

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

ระยะเวลาที่จะชำระเงินให้แก่ลูกค้า อ้างอิงจาก “ระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure: QP) เรื่อง ระบบการจ่ายเงิน” มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย ทำการจ่ายชำระเงินให้แก่ลูกค้าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้ อ้างอิงตามระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่ง Credit Term ที่ได้รับจากลูกค้าแต่ละรายนั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกรรมและการตกลงกับลูกค้าแต่ละราย โดย Credit Term สูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคือระยะเวลา 360 วัน นอกจากนี้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินจะทำการสอบทานรายงานวิเคราะห์หนี้คงค้าง (Aging Report) ว่ามีรายการคงค้างที่เกินกำหนดชำระหนี้หรือไม่ พร้อมพิจารณาความเหมาะสมของสาเหตุการจ่ายชำระเกินกำหนดเป็นประจำทุกเดือน

	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย*	วัน	66.4
* คำนวณโดยสูตร 365 / (ต้นทุนขายและบริการ / เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สินค้าเพื่อการจัดแสดงเฉลี่ยจากยอดคงเหลือต้นปีและปลายปี)		

หมายเหตุ:

- กลุ่มบริษัทฯ มีการกำหนดจ่ายชำระหนี้ให้แก่คู่ค้าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้ อ้างอิงตามระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ของคู่ค้าแต่ละราย ซึ่ง Credit Term ที่ได้รับจากคู่ค้าแต่ละรายนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกรรม และการตกลงกับคู่ค้าแต่ละราย
- ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการชำระหนี้เกินกำหนดระยะเวลาอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ให้แก่คู่ค้า นี้ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

-ลงนาม-

(นายเพชร ยุติธรรมดำรง)
ประธานคณะกรรมการบริษัท